



เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๕

"ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก"

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ นายธีระพล เจริญยิ่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก ได้เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕

ซึ่งในการประชุมสภา ได้มีการแถลงนโยบายของ นายธีระพล พันธุ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก ดำเนินไปด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั่งยืน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก



"กิจกรรมทำบุญสำนักงาน"

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก ได้จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงาน นำโดย นายธีระพล พันธุ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะครู อบต.เขากะปุก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก



"MOU"

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ นายธีรพล พันธุ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานีตำรวจภูธรท่าไม้รวก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก



"รับมอบห้องครัวศูนย์เด็กเล็กฯ"

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ นายธีรพล พันธุ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้รับมอบห้องครัวประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว จากนายศุภณัฐ แสงชัยทวี และครอบครัวชัยทวี ซึ่งได้บริการเงินเพื่อสร้างห้องครัวประกอบอาหารให้กับเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว หมู่ที่ ๘ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ..ทางคณะผู้บริหาร คุณครู และเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว ของขอพระคุณมากครับ.



“ กิจกรรมจิตอาสา ล้างถนนโครงการซั้งห้วยมัน ”

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก สมัยวิสามัญประจำปี ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก



“ โครงการพัฒนาการวิจัยชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาฯ ”

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายธีรพล พันธุ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก ได้กล่าวเปิด
"โครงการพัฒนาการวิจัยชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน (RECAP) " ตำบลเขากะปุก อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๔-๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากะปุก อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี



“โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ”

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อทำการปรับปรุง/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้มีความแข็งแรงมั่นคงถาวรและปลอดภัย พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยได้รับความร่วมมือ ผู้บริหาร , อปพร. , พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ณ หมู่ที่ ๘ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี



“งานเกษตรและของดีท่ายาง ประจำปี 2565”

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นายธีรพล พันธุ์ประดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้เข้าร่วมกับอำเภอท่ายาง เปิดงาน "เกษตรและของดีท่ายาง ประจำปี ๒๕๖๕" ณ สนามกีฬา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี



“โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ”

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับ ชมรมอสม. ตำบลเขากระปุก จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ด้วยสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี



“ การฉีดพ่นยามาเชื้อและการมอบถุงยังชีพโควิด - 19 ”



จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หรือ โควิด-๑๙ ในไทยวันนี้ก็ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตำบลเขากระปุก เป็นอีก ๑ ในพื้นที่ที่ยังมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ยังลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับประชาชนและทำการแจกถุงยังชีพให้กับบ้านของผู้ติดเชื้อ อย่างต่อเนื่อง

